



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

## สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2554

### ส่งออกข้าวเพียงคำสั่งซื้อลดฮวบ

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศ ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ส่งออกอยู่ที่ 6 แสนตัน จากปกติเกือบ 1 ล้านตัน เช่นเดียวกับเดือน พ.ย.นี้ ลดลงเหลือ 5 แสนตัน และคาดว่าในเดือน ธ.ค.ที่จะถึงนี้ ยอดส่งออกจะลดลงเหลือแค่ 4 แสนตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า เดือน พ.ย.ที่ผ่านมา ไม่มีคำสั่งซื้อข้าว ทั้งข้าวขาวและข้าวเหนียว จากเดิมที่เคยส่งข้าวหนึ่งได้ประมาณเดือนละ 3-4 แสนตัน ทำให้ยอดส่งออกข้าวปีนี้อยู่ที่ 10.5 ล้านตัน ส่วนปีหน้าอาจลดลงเหลือ 7 ล้านตัน จากเป้าหมายที่ 8 ล้านตัน

นายชูเกียรติ กล่าวว่ ราคาข้าวขาว 5% ปรับสูงขึ้นตามโครงการรับจำนำ ทำให้ประเทศคู่ค้าหันไปซื้อข้าวจากประเทศอื่น เช่น อินเดีย ปากีสถาน อยู่ที่ราคาตันละ 1.32 หมื่นบาท เวียดนาม ราคาตันละ 1.62 หมื่นบาท สหรัฐอเมริกาขายราคาตันละประมาณ 18,150 บาท เทียบกับข้าวไทยที่ขายสูงสุดถึงตันละ 1.86 หมื่นบาท

นายชูเกียรติดังตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสของการระบายข้าวสต็อกรัฐบาล จำนวน 2.5 แสนตันที่ผ่านมาว่ามีขั้นตอนการประมูลขายค่อนข้างเร่งรัด โดยประกาศประมูลล่วงหน้าเพียง 4 วัน ทำให้ทราบเฉพาะผู้ค้าข้าวไม่กี่ราย ขณะที่ผู้ค้าส่วนใหญ่เตรียมตัวไม่ทัน สำหรับการตรวจคุณภาพข้าว เตรียมเอกสาร และการรับรองด้านการเงิน

“ผลการประมูลราคาข้าวต่ำสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ 6 บาท ขณะที่ราคาขายปกติ ที่ 17-18 บาท โดยผู้ชนะประมูลข้าวเป็นรายเดิมๆ ซึ่งข้าวที่ประมูลมาจากโครงการรับจำนำ และบางส่วนอยู่ในโกดังที่ถูกน้ำท่วม รวมถึงเสื่อมคุณภาพแต่จะมีข้าวดีปนอยู่ด้วย ทำให้เชื่อว่า การประมูลข้าวอาจจะมีผลประโยชน์แอบแฝง” นายชูเกียรติ กล่าว

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ผู้ค้าข้าวในไทยจำนวนหนึ่งได้ใช้วิธีซื้อข้าวขาว 5% ราคาถูกจากปากีสถานเพื่อส่งออกไปจีน แทนที่จะรับซื้อข้าวจากชาวนาไทย เนื่องจากนโยบายรับจำนำราคาข้าวทำให้ผู้ค้าต้องซื้อข้าวในราคาแพงขึ้น และได้กำไรจากการส่งออกลดลง

รายงานระบุว่า ผู้ค้าข้าวได้ซื้อข้าวขาวหัก 5% จากปากีสถานในราคาตันละประมาณ 450 เหรียญสหรัฐ ณ ราคาเอฟโอบี ในขณะที่ข้าวไทยเกรดเดียวกันนั้นอยู่ที่ราคาตันละประมาณ 580-600 เหรียญสหรัฐ ขณะที่นายชูเกียรติกียอมรับว่า ขณะนี้มีบริษัทผู้ส่งออกข้าวไทยหลายรายได้ปรับตัวหันมาเป็นเทรดเดอร์ซื้อข้าวจากต่างประเทศมาส่งออก เนื่องจากต้นทุนข้าวไทยปรับตัวสูงมากขึ้น อาทิ เอเชีย โกลเด้น ไรซ์ ที่ซื้อข้าวจากปากีสถาน

ขณะที่ธนาคารโลกได้นำเสนอบทวิเคราะห์ สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยใน พุด เอาร์ท์ลัค ประจำเดือน พ.ย.ว่า สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่จะนำไปสู่ความไม่แน่นอนของการขาดแคลนอาหารในตลาดโลกที่เกิดขึ้นในระยะสั้น โดยจากการประมาณการเบื้องต้น ความเสียหายจากน้ำท่วมอาจส่งผลให้มีการผลิตข้าวน้อยลงจากเดิมที่คาดว่าจะมีการผลิตข้าว 25 ล้านตัน เหลือเพียง 19 ล้านตัน ซึ่งลดลงเกือบ 25% โดยเฉพาะไตรมาส 2 ปีหน้าอาจทำให้ผลผลิตข้าวลดลงเหลือ 7 ล้านตัน ธนาคารโลกยังประเมินอีกว่าผลจากน้ำท่วมจะทำให้ผลผลิตอาหารไทยโดยรวมลดลง 16-24% อีกด้วย

ที่มา โพสต์ทูเดย์

### จำนำข้าวพบพิรุณ ชี้น่าล่ม 10 ล้านไร่

นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการรับจำนำข้าวได้รายงานการตรวจสอบโรงสี โกดังกลาง ที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูแล้ง 2554/55 จากสายตรวจเฉพาะกิจ 8 ชุด ล่าสุดพบว่า มีเจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) ในพื้นที่จังหวัดหนึ่งได้ลงชื่อในใบ

ประทวนแล้วเก็บต้นข้าวไว้ ทั้งๆ ที่ยังไม่มีเกษตรกรนำข้าวเปลือกมารับจำหน่ายกับโรงสี ดังนั้นจึงได้สั่งให้ อคส.ทำการสอบสวนกรณีดังกล่าวว่าเป็นการทุจริตหรือไม่ เพราะตามระเบียบไม่สามารถดำเนินการได้ ส่วนปัญหาอื่นๆ ที่พบคือโรงสีส่งมอบข้าวไม่ครบปริมาณที่รับจำหน่ายมา โดยหลักเกณฑ์ห้ามขาดเกิน 10% ของปริมาณข้าวที่สีแปร ซึ่งได้แจ้งความให้ตำรวจลงบันทึกประจำวัน และให้ทำการตรวจสอบกับโรงสีดังกล่าวต่อไป

ขณะที่สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในตลาดขณะนี้ยังทรงตัว แต่คาดว่าหลังจากนี้แนวโน้มราคาข้าวเปลือกจะปรับตัวสูงขึ้นตามราคาส่งออกข้าวต่างประเทศ เพราะประเมินแล้วว่าตลาดโลกยังต้องการข้าวในจำนวนมากถึง 30 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งเป็นการนำเข้าจากข้าวไทย 10 ล้านตันข้าวสาร แม้ว่าประเทศอื่นๆ เช่น อินเดีย จะกลับมาส่งออกข้าว แต่ปริมาณคงไม่เพียงพอกับความต้องการและตลาดต่างประเทศต้องหันมาซื้อข้าวจากไทย

นายอรุณ เลิศวิไลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นับว่าได้ส่งผลให้ข้าวเสียหาย 10 ล้านไร่ ผลผลิตข้าวหายจากระบบประมาณ 5-8 ล้านตัน และมีเกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 7 แสนครัวเรือน โดยหากน้ำลด กรมการข้าวจะแจกเมล็ดพันธุ์รายละเอียดไม่เกิน 10 ไร่ ไร่ละ 10 กิโลกรัม

อย่างไรก็ดี การช่วยเหลือด้านเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวยังคงไม่เพียงพอ ทาง ธ.ก.ส.จึงได้จัดเตรียมวงเงินสินเชื่อ 3 หมื่นล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรนำไปลงทุนฟื้นฟูประกอบอาชีพ รายละเอียดไม่เกิน 1 แสนบาท อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ลดลงจากอัตราเดิม 3%

*ที่มา ไทยโพสต์*

## **ข้าวเขมร รอสวมสิทธิโครงการรับจำนำกว่า 100,000 ตัน**

มีรายงานจากแหล่งข่าวในกลุ่มบริษัทผู้ค้าข้าวรายใหญ่ ระบุว่า ในช่วงที่ไทยกำลังเผชิญปัญหาน้ำท่วมมีขบวนการลักลอบขนข้าว ฉวยโอกาสนำข้าวจากกัมพูชา ซึ่งกำลังอยู่ในฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิเข้ามายังฝั่งไทยเพื่อสวมสิทธิเข้าโครงการรับจำนำข้าวกว่า 100,000 ตันแล้ว

แหล่งข่าวซึ่งเป็นบริษัทผู้ค้าข้าวรายใหญ่ ให้ข้อมูลกับไทยพีบีเอส ว่า ขณะนี้มีความเคลื่อนไหวการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวเกิดขึ้นหลายจุด โดยช่วงเดือนที่ผ่านมามีการลักลอบนำข้าวเข้ามาแล้ว 100,000 ตัน ผ่านทางจังหวัดตามแนวชายแดน เช่น สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ เนื่องจากขณะนี้ เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิของกัมพูชา

โดยมีข้อมูลว่า ขบวนการลักลอบขนข้าวจะนำข้าวหอมมะลิจากประเทศเพื่อนบ้าน มาพักไว้ยังโกดังของผู้กว้างขวาง หรือ นักการเมืองท้องถิ่น ในฝั่งไทย และเริ่มทยอยขายข้าวให้กับโรงสีบางแห่งบ้างแล้ว สอดคล้องกับข้อมูลของนายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน นายกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย ที่ระบุว่า ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรถึงกรณีการทุจริต ตั้งแต่ลักลอบขนข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน ไปจนถึงความพยายามของโรงสีบางแห่ง ที่วิ่งเต้นเปิดรับจำนำข้าวนอกเขตเพื่อจะนำข้าว ทั้งข้าวหอมกัมพูชาที่ลักลอบนำเข้ามา หรือ นำข้าวหอมมะลิผสมข้าวหอมปทุม มาสวมสิทธิ

ในขณะนี้โรงสีบางแห่งในจังหวัดทางภาคกลาง ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม เริ่มไปเปิดจุดรับจำนำในภาคอีสานตามที่ภาครัฐอนุญาต ซึ่งในส่วนนี้ผู้ค้าข้าวระบุว่ารัฐบาลควรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ เพราะอาจจะมีการปลอมปนข้าวได้

*ที่มา Thai PBS*

## **ยัน"ประกัน-จำนำ"ไม่ขัดกฎ WTO**

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย. นางศรัทธา รัชฎาปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีกำหนดเดินทางไปชี้แจงนโยบายการค้าของรัฐบาลไทยต่อองค์การการค้าโลก (WTO) ณ กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ หลังจากที่สมาชิก WTO หลายประเทศ เช่น สหรัฐ อินเดีย ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตและ

ส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญ ขอรทราบนโยบายการยกระดับราคาสินค้าเกษตรของรัฐบาลไทย เพราะตั้งข้อสังเกตว่าการใช้นโยบายดังกล่าวอาจจะขัดต่อหลักการของ WTO เพราะเป็นการบิดเบือนกลไกตลาดสินค้าเกษตร

โดยไทยจะต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของรัฐบาลในการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่แล้ว และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีของรัฐบาลปัจจุบันให้ทุกประเทศรับทราบ ว่านโยบายดังกล่าวเป็นไปตามหลักที่ WTO กำหนดให้สามารถทำได้ และไม่ได้ใช้งบประมาณเกิน 1.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นเพดานที่ WTO อนุญาตให้ดำเนินการได้ อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือภาคเกษตร ยังเป็นมาตรการที่คล้ายคลึงกับมาตรการของหลายประเทศที่เป็นสมาชิก WTO ทำอยู่ และไม่ได้สร้างปัญหาต่อระบบการค้าโลก

ส่วนงบประมาณที่รัฐบาลตั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียน 4 แสนล้านบาท ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเงินที่ใช้แล้วหมดไป แต่เมื่อใช้แล้วจะมีเงินก้อนใหม่กลับเข้ามา

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การที่รัฐบาลปรับลดวงเงินรับจำนำข้าวจาก 4.1 แสนล้านบาท เหลือ 3.59 แสนล้านบาท จะไม่กระทบต่อการเปิดรับจำนำข้าวทุกเม็ดของรัฐบาล แต่ที่ต้องตั้งวงเงินน้อยลงนั้น เป็นเพราะการคาดการณ์ผลผลิตข้าวปีใหม่ที่เสียหายจากน้ำท่วมมากถึง 9-10 ล้านไร่ หรือเสียหาย 7-8 ล้านตันข้าวเปลือก

ที่มา ไทยโพสต์

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-30 พ.ย. 2554 มีจำนวน 415,871 ตัน มูลค่า 232.757 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 5.8% จากเดือน ต.ค. ที่ส่งออก 441,339 ตัน และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 30 พ.ย. 2554 มีจำนวน 6.735 ล้านตัน มูลค่า 3.291 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 7% และ มูลค่าเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในปีที่ฟิลิปปินส์กลายเป็นผู้นำเข้ารายสำคัญอันดับ 2 ของข้าวเวียดนามต่อจากอินโดนีเซีย ซึ่งการนำเข้าทั้งสองตลาดคิดเป็น 40% ของการส่งออกข้าวของเวียดนามทั้งหมด

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม (MARD) รายงานว่า ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2554 เกษตรกรเวียดนามในแถบที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขง (Mekong Delta) เริ่มหว่านข้าวฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter – spring) ซึ่งเป็นฤดูการผลิตแรกของปี 2011/2012 บนพื้นที่ 937,500 ไร่ จากจำนวนพื้นที่เพาะปลูกในฤดูนี้ 9.7 ล้านไร่ ส่วนที่เหลืออีก 8.7 ล้านไร่ ต้องชะลอการเพาะปลูกออกไปเป็นปลายปี 2554 เพื่อหลีกเลี่ยงศัตรูพืชที่จะมีมาหลังการลดลงอย่างช้าๆ ของภาวะน้ำท่วม

ทั้งนี้ น้ำท่วมในเขต Mekong Delta ได้ส่งผลเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตฤดูใบไม้ร่วง (autumn – winter) ซึ่งเป็นฤดูการผลิตก่อนหน้า (ฤดูการผลิตที่ 3 ของปี 2554) คิดเป็นมูลค่าอย่างน้อยประมาณ 157 เหรียญสหรัฐต่อไร่ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตร คาดว่าผลผลิตข้าวทั้งปี 2554 จะมีจำนวนเป็น 22.8 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1.3 ล้านตัน

ในช่วง ตุลาคม – พฤศจิกายน บริษัทค้าข้าวส่วนใหญ่ได้หยุดการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรเป็นเวลาเกือบเดือนเพราะไม่มีสัญญาณการส่งออกใหม่ในช่วงดังกล่าวและปริมาณผลผลิตมีไม่มากพอป้อนโรงสี อย่างไรก็ตาม ในปลายเดือนพฤศจิกายน ผู้ค้าข้าวได้เริ่มกลับมาซื้อข้าวใหม่ แต่ผลผลิตไม่มากพอสำหรับการสีข้าวเต็มกำลังการผลิต

แม้การค้าข้าวในประเทศจะเพิ่มขึ้นแต่ราคาซื้อขายข้าวฤดูการผลิตที่ 3 ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะยังไม่มีความมั่นใจในการสั่งซื้อข้าวใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) พยายามเผยแพร่ข้อมูลว่า เวียดนามมีสัญญาส่งมอบข้าวให้อินโดนีเซีย 1 ล้านตันข้าวสารภายในต้นปี 2555 โดยเป็นการสั่งซื้อของสำนักงานพลการของอินโดนีเซีย (State Logistics Agency; Bulog) จำนวน 700,000 ตัน ซึ่งจะส่งมอบต้นปีหน้าเช่นกันและสัญญาใหม่ที่เพิ่งเซ็นเมื่อเร็วๆ นี้ในการส่งออกข้าว 15% ให้อินโดนีเซีย 300,000 ตัน ส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ 2555

นักวิจัยของ Agro Monitor (บริษัทวิจัยด้านสินค้าเกษตรที่ภายใต้ MARD) เชื่อว่าในระยะปานกลางและระยะยาว ข้าวเวียดนามจะได้รับอานิสงส์จากข้าวไทยที่ส่งออกในราคาสูงและอินเดียหยุดการส่งออกข้าวเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในประเทศ

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com) และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

## ฟิลิปปินส์

หนังสือพิมพ์ฟิลิปปินส์รายงานว่า ในขณะที่บังกลาเทศอาศัยเมล็ดข้าวพันธุ์ผสมที่ผลิตในฟิลิปปินส์ในโครงการผลิตข้าวเพื่อให้เพียงพอแก่การบริโภคภายในประเทศ

นายเฮนรี ลิม บอน หลง ประธานและซีโอของ บริษัท SLAC ของฟิลิปปินส์กล่าวว่า 5 ประเทศในเอเชียซึ่งได้แก่ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, กัมพูชา, บังกลาเทศ และเวียดนาม รวมทั้งไนจีเรีย ในขณะนี้ใช้เทคโนโลยีข้าวพันธุ์ผสมของบริษัทของเขา โดยเสริมว่า บรูไนและพม่าจะนำเข้าเมล็ดข้าวพันธุ์ผสมจากฟิลิปปินส์ในไม่ช้า

นายลิมกล่าวว่า SLAC ได้ส่งออกเมล็ดข้าวพันธุ์ผสม 300 ตันไปยังเวียดนามในปีนี้ แต่จะเพิ่มปริมาณเป็น 1,000 ตันในปีหน้า และราว 2,500 ตันในปี 2556 อย่างไรก็ตาม ท่าทีล่าสุดของบริษัทของเขาจะเริ่มการผลิตข้าวพันธุ์ผสมในเวียดนาม เพื่อที่ว่าการผลิตข้าวพันธุ์ผสมในฟิลิปปินส์จะใช้เพื่อรองรับต่อความต้องการภายในประเทศฟิลิปปินส์เอง

แม้ว่านายโพรเซโซ อัลคาลา รุมว.เกษตรมั่นคงว่า ฟิลิปปินส์อาจจะสามารถผลิตข้าวเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศในปี 2556 แต่ก็มีคำถามไม่แน่ใจว่า นั้นจะสามารถเกิดขึ้นจริงหรือไม่ อันเป็นผลจากการมีพายุไต้ฝุ่นหลายระลอกที่กระทบฟิลิปปินส์ในปีนี้

นักเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเชื่อว่า หากปราศจากพันธุ์ข้าวลูกผสมที่พัฒนาในจีนเป็นที่แรก รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่และอุปกรณ์ใหม่ ๆ ด้านการเกษตร ฟิลิปปินส์ก็ไม่สามารถหวังว่าจะมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศในปี 2556

ที่มา [สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)

## ญี่ปุ่น

สำนักข่าวเกียวโด รายงานว่า กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น คาดการณ์ว่า อุปสงค์ข้าวในระยะเวลาหนึ่งปีเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 จะอยู่ที่ระดับ 7.97 ล้านตัน ซึ่งลดลง 80,000 ตันจากตัวเลขคาดการณ์ในระยะเวลาหนึ่งปีเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2539 ที่ความต้องการข้าวอยู่ต่ำกว่าระดับ 8 ล้านตัน โดยอุปสงค์ข้าวที่คาดว่าจะลดลงนั้น สะท้อนให้เห็นว่าจำนวนประชากรที่ลดลงและการที่ผู้บริโภคนิยมอาหารตะวันตกมากขึ้นทำให้การบริโภคข้าวลดลง

ทางกระทรวงฯ ตั้งเป้าผลผลิตข้าวในปี 2555 ไว้ที่ 7.93 ล้านตัน ลดลง 20,000 ตันจากปี 2554 และต่ำกว่าอุปสงค์ที่คาดการณ์ไว้ 40,000 ตัน

ทั้งนี้ รัฐบาลตั้งใจให้เกษตรกรควบคุมการผลิตข้าวแลกกับการได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐ เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาข้าวร่วงลงเพราะมีอุปทานมากเกินไป ขณะที่อุปสงค์ข้าวที่คาดการณ์ไว้สำหรับปี 2554 นี้ อยู่ที่ 8.05 ล้านตัน ลดลง 150,000 ตันจากปีก่อนหน้า

ที่มา [สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)

## อิรัก

คณะกรรมการรัฐพีซีอิรัก (The Iraqi Grain Board) ระบุว่า ในปีหน้าอิรักวางแผนนำเข้าข้าวสาลี 3 ล้านตัน โดยจะเริ่มการประมูลในเดือน ม.ค. โดยแต่ละปีอิรักมีความต้องการบริโภคข้าวสาลีประมาณ 4.5 ล้านตัน และ ข้าว 1.25 ล้านตัน

ในปีนี้อาจคาดว่าผลผลิตข้าวในประเทศจะมีประมาณ 250,000 ตัน เพิ่มขึ้น 67% จากปีที่แล้ว ส่วนผลผลิตข้าวสาลีคาดว่าจะมี 1.73 ล้านตัน โดยรัฐบาลซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคา 625 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## บังกลาเทศ

กระทรวงอาหารและการจัดการสาธารณสุข รายงานว่าในปีงบประมาณ 2554-55 จนถึง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน บังกลาเทศนำเข้าข้าวแล้วรวมทั้งสิ้น 419,100 ตัน โดยเป็นการนำเข้าโดยรัฐบาล 91%

ทั้งนี้ ในปัจจุบันข้าวฤดูการผลิตที่ 2 (Aman) ได้มีการเก็บเกี่ยวแล้ว แต่รัฐบาลบังกลาเทศ ยังไม่เริ่มรับซื้อข้าวนี้ เนื่องจากมีสต็อกข้าวจำนวนมาก ทำให้ไม่มียุ้งหรือไซโลสำหรับเก็บข้าวเพิ่มขึ้น โดยสต็อกข้าวรัฐบาล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 มีปริมาณ 1.187 ล้านตัน เนื่องจากในปีก่อนมีการนำเข้าจำนวนมาก และผลผลิตข้าวในประเทศฤดูที่ผ่านมาได้ผลดีเกินกว่าเป้าหมาย

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงธากา บังกลาเทศ

